



ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666

โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2550 หน้า 27

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

ทปอ.เร่งหาข้อยุติแอดมิชชันแนวทางใหม่ใช้ปี53

รศ.ดร.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหา วิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ในฐานะประธานที่ประชุม อธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้คณะทำงานศึกษารูปแบบระบบกลางการ รับนิสิตนักศึกษาหรือแอดมิชชัน ที่มีรศ.ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหา วิทยาลัยนเรศวร (มน.) เป็นประธาน ได้ระดมความคิดเห็นแนวทางของระบบแอดมิชชันที่จะเริ่มใช้ในปี 2553 เสร็จ แล้ว และได้รายงานตนด้วยวาจา แต่แนวทางที่คณะทำงานฯ เสนอมา ยังไม่สามารถเผยแพร่ต่อ สาธารณะในขณะนี้ได้ เนื่องจากยังมีข้อเสนอกับ ศ.ดร.อุทุมพร จามรมาน ผอ.สถาบันทดสอบทาง การศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) และข้อเสนอกับหลายฝ่ายอีก ดังนั้นหากเผยแพร่ออกไปเกรงว่าจะ ทำให้นักเรียน นักศึกษาพ่อแม่ ผู้ปกครองสับสน จึงอยากให้ได้ข้อสรุปที่แน่ชัดและประกาศเป็น ทางการและในการประชุม ทปอ.วันที่ 31 มี.ค. ที่จุฬาลงกรณ์มหา วิทยาลัยซึ่งจะมีการหารือเรื่อง ดังกล่าว คาดว่าน่าจะประกาศแนวทางแอดมิชชันปี 2553 ให้ทราบอย่างเป็นทางการได้ประมาณ เดือนพฤษภาคมนี้

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อไปว่า ปัญหาสำคัญเวลานี้ต้องพยายามจะนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมาใช้ให้มากที่สุด ขณะเดียวกันความแตกต่างระหว่างโรงเรียนก็มี มากและคงไม่มีทางที่จะแก้ไขให้สำเร็จหรือทำให้มีคุณภาพใกล้เคียงได้โดยเร็ว ดังนั้นความ ผัน ที่จะนำผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาใช้เป็นตัวหลักในการคัดเลือกคงต้องใช้เวลาอีกกระยะหนึ่ง ส่วน การใช้องค์ประกอบอื่น เช่น แบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูงหรือ A-NET มาเสริมก็ เป็นเพียงการทำให้การคัดเลือกมีความเป็นธรรมมากขึ้น แต่ในอนาคตต้องแก้ที่ต้นเหตุคือ คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่าง ๆ โดยเฉพาะโรงเรียนที่อยู่ห่างไกล ซึ่งขณะนี้ยังไม่เห็น มาตรการที่ชัดเจนว่าได้ดำเนินการอย่างไรบ้าง ซึ่งความจริงเราน่าจะมีโครงการปรับปรุง มาตรฐานโรงเรียนก่อนคิดที่จะนำระบบแอดมิชชันมาใช้

“การคัดเลือกนิสิตนักศึกษาต้องคำนึงถึงการวัดความสามารถของนักเรียนเพื่อให้รู้ว่า จะเข้า ศึกษาได้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ต้องคำนึงถึงความยุติธรรมระหว่างนักเรียนในเมืองและชนบท และความยากง่ายของการจัดการ ซึ่งบทเรียนที่ผ่านมามีค่อนข้างมาก ดังนั้นการปรับเปลี่ยนอะไร ต้องรอบคอบ ไม่ควรให้มีข้อผิดพลาดขึ้นอีก และต้องนำความคิดเห็นจากทุกฝ่ายมาประมวล เพื่อหาวิธีที่ดี ที่สุด” ประธาน ทปอ. กล่าว

ต่อข้อถามกรณีที่แต่เดิม ทปอ.เคยมีมติว่าแนวทางใหม่ที่คณะทำงานได้ศึกษานั้นจะนำมาใช้ในปี 2552 ประธาน ทปอ. กล่าวว่า เดิม ทปอ.มีมติที่จะใช้องค์ประกอบใหม่ในการคัดเลือกในปี 2552 แต่เนื่องจากการคัดเลือกในปี 2549 ที่ผ่านมามีผลลวงจนไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้

ประกอบการพิจารณาอะไรได้ ดังนั้น ทปอ.จึงเห็นว่าควรรอผลการคัดเลือกในปี 2550 ก่อน ซึ่งขณะนี้ก็ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ หากจะเร่งด่วนสรุปก็เกรงจะเป็นอันตรายต่อระบบโดยรวมจึงเห็นควรให้เลื่อนการใช้แนวทางใหม่ไปอีก 1 ปี คือใช้ในปี 2553 เพื่อให้เกิดความรอบคอบมากขึ้น